

UBND TỈNH NINH THUẬN
**BAN CHỈ ĐẠO PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG LĨNH VỰC
GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẾN NĂM 2025 VÀ ĐỊNH
HƯỚNG ĐẾN NĂM 2030**

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

PHỤ LỤC 1

PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ CÁC THÀNH VIÊN BAN CHỈ ĐẠO PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG LĨNH VỰC GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẾN NĂM 2025 VÀ ĐỊNH HƯỚNG ĐẾN NĂM 2030 TỈNH NINH THUẬN

(Kèm theo Quyết định số /QĐ-BCĐ ngày tháng 11 năm 2022 của Trưởng Ban Chỉ đạo).

Stt	Họ và tên	Chức vụ	Chức danh	Nhiệm vụ
1	Ông Nguyễn Long Biên	Phó chủ tịch UBND tỉnh	Trưởng Ban	Chỉ đạo chung
2	Ông Nguyễn Huệ Khải	Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo	Phó Trưởng ban thường trực	Giúp Trưởng ban chỉ đạo một số nhiệm vụ theo ủy quyền, chỉ đạo công tác quản lý, tổ chức bộ máy, biên chế, xây dựng đội ngũ, quy mô trường lớp, kế hoạch phát triển, cơ sở vật chất và các nhiệm vụ khác theo chỉ đạo của Trưởng ban.
3	Ông Trương Thanh Long	Phó Giám đốc Sở Nội vụ	Phó trưởng ban	Giúp Trưởng ban chỉ đạo, hướng dẫn ngành GDĐT và các địa phương trong việc xây dựng chỉ tiêu biên chế, định mức lao động, xác định vị trí việc làm trong các cơ sở giáo dục; các chế độ liên quan đến đào tạo, bồi dưỡng CBQL và nhà giáo; hướng dẫn cơ chế tự chủ trong thực hiện nhiệm vụ về tổ chức, biên chế, tuyển dụng Hướng dẫn, thẩm định việc thành lập, tổ chức lại, giải thể các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc lĩnh vực giáo dục và đào tạo theo quy định và các nhiệm vụ khác theo chỉ đạo của Trưởng ban.
4	Ông Nguyễn Anh Linh	Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo	Phó trưởng ban	Giúp Trưởng ban chỉ đạo các hoạt động giáo dục và đào tạo trong và ngoài nhà trường theo đúng quy định của Nhà nước và tình hình thực tế tại địa phương để nâng cao chất lượng giáo dục ở các cấp học; chủ trì công tác kiểm tra, thẩm định và trực tiếp ký văn bản trình UBND tỉnh phê duyệt và các nhiệm vụ khác theo chỉ đạo của Trưởng ban.

Stt	Họ và tên	Chức vụ	Chức danh	Nhiệm vụ
5	Ông Hồ Trọng Luật	Phó Giám đốc Sở Tài chính	Phó trưởng ban	Giúp Trưởng ban chỉ đạo, hướng dẫn ngành GDĐT và các địa phương về XD dự toán NS chi thường xuyên, xem xét đề xuất điều chỉnh định mức chi thường xuyên cho phù hợp với nhiệm vụ phát triển GDĐT theo hướng ưu tiên các trường trong trong lộ trình sắp xếp mạng lưới trường, lớp học và hướng dẫn các địa phương, cơ quan, đơn vị có liên quan về việc sử dụng, bàn giao, thanh lý (tăng, giảm) tài sản sau khi sáp nhập điểm trường lẻ theo phân cấp quản lý; XD kế hoạch và chủ trì việc kiểm tra việc thực hiện quyền tự chủ về tài chính, chế độ chính sách trong ngành giáo dục và đào tạo và các nhiệm vụ khác theo chỉ đạo của Trưởng ban.
6	Ông Phan Ninh Thuận	Phó Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư	Phó trưởng ban	Giúp Trưởng ban chỉ đạo, hướng dẫn ngành GDĐT và các địa phương trong việc quy hoạch trường lớp, chỉ tiêu phát triển GDĐT hàng năm, 5 năm; tham mưu UBND tỉnh phân bổ và hướng dẫn việc lồng ghép các nguồn vốn đầu tư theo hướng ưu tiên các trường trong trong lộ trình sắp xếp mạng lưới trường, lớp học và các nhiệm vụ khác theo chỉ đạo của Trưởng ban.
7	Ông Nguyễn Đình Tuấn	Phó Chánh Văn phòng UBND tỉnh	Thành viên	Giúp Trưởng ban chỉ đạo, hướng dẫn ngành GDĐT và các địa phương trong việc thực hiện chức năng nhiệm vụ theo quy định; phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo thẩm định và trình UBND tỉnh phê duyệt triển khai thực hiện kế hoạch theo yêu cầu và các nhiệm vụ khác theo chỉ đạo của Trưởng ban.
8	Ông Phan Chánh Thảo	Chủ tịch Công đoàn ngành Giáo dục	Thành viên	Tuyên truyền vận động CB-CCVC tích cực tham gia các hoạt động về nâng cao hiệu quả quản lý trường học, chuyên môn, chất lượng đào tạo, XHH nhằm đẩy mạnh việc sắp xếp mạng lưới trường lớp và các nhiệm vụ khác theo chỉ đạo của Trưởng ban.
9	Ông Lê Khắc Huy Anh	Phó Giám đốc Sở Tài nguyên - Môi trường	Thành viên	Giúp Trưởng ban chỉ đạo, hướng dẫn ngành GDĐT và các địa phương trong việc lập quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đảm bảo đáp ứng nhu cầu sử dụng đất xây dựng mới, mở rộng cơ sở giáo dục theo định hướng phát triển; hướng dẫn các tổ chức sử dụng đất cơ sở giáo dục lập hồ sơ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất theo quy định và các nhiệm vụ khác theo chỉ đạo của Trưởng ban.
10	Ông Hồ Ngọc Tiến	Phó Giám đốc Sở Xây dựng	Thành viên	Giúp Trưởng ban chỉ đạo, hướng dẫn ngành GDĐT và các địa phương trong việc lập dự án đầu tư, phê duyệt hoặc trình duyệt báo cáo KTKT đối với các trường nằm trong lộ trình sắp xếp mạng lưới trường lớp và các nhiệm vụ khác theo chỉ đạo của Trưởng ban.

Stt	Họ và tên	Chức vụ	Chức danh	Nhiệm vụ
11	Bà Mai T. Phương Ngọc	Phó Giám đốc Sở Y tế	Thành viên	Căn cứ chức năng nhiệm vụ theo quy định, phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo triển khai thực hiện kế hoạch theo yêu cầu.
12	Ông Trần Đức Long	Phó Giám đốc Sở LĐTBXH	Thành viên	Giúp Trưởng ban chỉ đạo, hướng dẫn ngành GDĐT và các địa phương lập kế hoạch đầu tư cơ sở vật chất và công tác truyền thông bằng nguồn vốn Chương trình mục tiêu quốc gia Giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025 và các nhiệm vụ khác theo chỉ đạo của Trưởng ban.
13	Bà Nguyễn Thị Lệ	Phó Chủ tịch UBMTTQVN	Thành viên	Chỉ đạo các cấp, hội, ban ngành và địa phương có kế hoạch tuyên truyền, vận động nâng cao nhận thức về công tác sắp xếp mạng lưới trường lớp học, đồng thời, tăng cường giám sát các chỉ số thực hiện mục tiêu phát triển bền vững lĩnh vực giáo dục và đào tạo đến năm 2025 và định hướng đến năm 2030.
14	Ông Nguyễn Phi Long	Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy		
15	Bà Nguyễn Anh Đào	Phó Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy		
16	Ông Huỳnh Kiều Ánh	Phó Bí thư Tỉnh đoàn		
17	Bà Lê Thị Hậu	Phó Chủ tịch Hội LHPN tỉnh		
18	Bà Huỳnh Thị Kim Oanh	Phó Chủ tịch Hội Khuyến học tỉnh		
19	Ông Trần Ngọc Quang	Phó Chủ tịch UBND thành phố Phan Rang-Tháp Chàm	Thành viên	<ul style="list-style-type: none"> - Giúp Trưởng ban tổ chức các hoạt động của BCD cấp huyện, thành phố, Phòng GDĐT, các cơ quan liên quan và các xã, phường, thị trấn thuộc huyện, TP; - Trực tiếp chỉ đạo, tổ chức công tác tuyên truyền, quán triệt chủ trương để nâng cao nhận thức, tạo sự đồng thuận trong cán bộ, đảng viên, giáo viên và Nhân dân về chủ trương sắp xếp lại mạng lưới trường, lớp và giáo viên. - Trực tiếp chỉ đạo các cấp ủy, chính quyền cơ sở, các cơ quan chuyên môn thuộc phạm vi quản lý bám sát chủ trương của tỉnh để phối hợp với ngành giáo dục và đào tạo tổ chức, thực hiện việc sắp xếp theo đúng lộ trình được duyệt đạt hiệu quả cao, tránh gây xáo trộn về tâm lý của nhân dân, giáo viên và học sinh, không làm ảnh hưởng tới tất cả các hoạt động đào tạo trong quá trình sắp
20	Bà Cấn Thị Hà	Phó Chủ tịch UBND huyện Bác Ái		
21	Bà Hoàng Lê Ngọc Anh	Phó Chủ tịch UBND huyện Ninh Sơn		
22	Ông Đặng Ngọc Minh	Phó Chủ tịch		

Stt	Họ và tên	Chức vụ	Chức danh	Nhiệm vụ
	Quang	UBND huyện Thuận Bắc		xếp. Xây dựng phương án sắp xếp cho phù hợp với đặc thù của mỗi địa phương, chủ động xử lý các tình huống phát sinh hoặc báo cáo lên cơ quan có thẩm quyền biết chỉ đạo giải quyết.
23	Bà Nguyễn Thị Xuân Cường	Phó Chủ tịch UBND huyện Thuận Nam		<ul style="list-style-type: none"> - Trực tiếp tham mưu quy hoạch dài hạn về quỹ đất cho phát triển giáo dục; trước mắt, có kế hoạch mở rộng quỹ đất đáp ứng yêu cầu phát triển theo hướng chuẩn quốc gia cho các cơ sở giáo dục;
24	Ông Ngô Khánh	Phó Chủ tịch UBND huyện Ninh Phước		<ul style="list-style-type: none"> - Lập phương án sắp xếp, quản lý, sử dụng, bàn giao (nếu có) các tài sản do sáp nhập.
25	Ông Nguyễn Khắc Hoà	Phó Chủ tịch UBND huyện Ninh Hải		<ul style="list-style-type: none"> - Tích cực huy động các nguồn lực để đầu tư xây dựng cơ sở vật chất, trang thiết bị một cách đồng bộ; rà soát, sắp xếp hợp lý đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên. Nâng cao hiệu quả sử dụng các nguồn lực để phát triển sự nghiệp giáo dục; thực hiện có hiệu quả công tác xã hội hóa giáo dục. - Chủ động giải quyết các tình huống để việc sắp xếp được triển khai đúng kế hoạch và đạt hiệu quả cao; - Báo cáo tiến độ, kết quả thực hiện kế hoạch về Sở Giáo dục và Đào tạo để tổng hợp báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh. - Phối hợp với các cơ quan quản lý GD cấp trên triển khai kế hoạch sắp xếp mạng lưới trường lớp học theo đúng kế hoạch đã được duyệt hoặc đề xuất điều chỉnh KH khi cần thiết, đề xuất những giải pháp tháo gỡ những khó khăn vướng mắc, tổ chức nhân rộng trong phạm vi địa bàn phụ trách và các nhiệm vụ khác theo chỉ đạo của Trưởng ban.